
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัสามญั  สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี  พ.ศ. 2562 

วนัท่ี 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2562   
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 
รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ - –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
วิรัตน์ ไชยฤทธ์ิ 
แดง จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
สุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
วิทยา  มณี 
เจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
ฉตัรชยั ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
สุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม 
-                                                                                                                     

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. ร.ต.อ.ขวญัดี  ประดิษฐ ์ รอง สวป.สภ.หว้ยยอด                            ขวญัดี  ประดิษฐ ์
2. นางภทัธณี  ยงัช่วย หวัหนา้สาํนกัปลดั   ภทัธณี  ยงัช่วย 
3. นางทิฐิชภกัด์ิ  คงพล  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ  ทิฐิชภกัด์ิ คงพล              

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว   สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ัง
ท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2562  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
    
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานสภาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี  13 สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมฯหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   งดออกเสียง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 เร่ืองร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ) 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัฯ วาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงลาํดบั
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้ น เวน้แต่ท่ี
ประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญนายฉัตรชยั ชุมทอง ส.อบต.
หมู่ท่ี 6 ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ช้ีแจงรายละเอียด 

นายฉตัรชยั ชุมทอง เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่าง 
ส.อบต. หมู่ท่ี 6 ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการแปร

ญตัติฯ มีความเห็นว่าไม่ตอ้งมีการแปรญตัติ เน่ืองจากร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ใหค้งไวซ่ึ้งร่าง
เดิมทั้งฉบบั 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอใหท่ี้ประชุมช่วยพิจารณาว่าเห็นดว้ยกบัการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่ มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือมีความเห็น
แตกต่างจากคณะกรรมการแปรญตัติฯ หากไม่มี จะขอมติต่อท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ     
ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

 3.2 เร่ืองร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ีสาม ลงมติวา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัฯ หรือไม่ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ในวาระเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติัฯ นั้น จะไม่มีการ
อภิปราย จึงขอให้สมาชิกฯ  ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็น
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หรือไม่ จะขอมติจากท่ีประชุม ท่านใดเห็นดว้ยโปรดยกมือ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัฯ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ก็ไดผ้า่นสภาฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ สาํหรับในพ้ืนท่ีของหมู่ท่ี 7 ในช่วงปี 59 -
62 นั้น ผมคิดวา่งบประมาณท่ีไดรั้บนั้นค่อนขา้งนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัหมู่บา้นอ่ืน ๆ 

 จึงขอให้ท่านสมาชิกฯ หมู่ท่ี 7 ไดไ้ปปรึกษาหารือกบั ผอ.กองช่าง และปลดั อบต.
ว่ามีโครงการไหนท่ีจะดาํเนินการเพิ่มเติมบา้ง หากมีงบประมาณหรือเงินสะสม     
กจ็ะไดด้าํเนินการต่อไป ฝากท่านปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.ดว้ย 

นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีได ้
ปลดั อบต.เขาขาว ใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เร่ืองงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระผมคิดวา่แมเ้งินงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จะ
มีจาํนวนจาํกดั เม่ือเทียบกบัภารกิจต่าง ๆ ของ อบต. แต่ก็จะสามารถดาํเนินกิจการ
ตามท่ีไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านอีกคร้ัง 

 กระผมมีเร่ืองแจง้ให้สมาชิกฯ ทุกท่านทราบ ดว้ย อบต.เขาขาวจะจดัทาํโครงการ
เสริมสร้างความซ่ือสัตย ์สุจริตและปลูกฝังทศันคติวฒันธรรมท่ีดีในการต่อตา้นการ
ทุจริต ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ค่านิยม ทศันคติ และเป็น
การปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต มีความซ่ือสัตย ์
สุจริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี จึงขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั      

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้หรือมีเร่ืองท่ีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หาก    
ไม่มี กระผมจะขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วม
ประชุมในวนัน้ี       

 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม       ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                  ประธานสภา ฯ   



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


